



## ไอเดียเศรษฐกิจหมุนเวียนก็แข่ง

ทั้งท้ายเสาร์นี้... แข่งขันในรูปแบบ Online Hackathon "ไอเดียแก้ไขปัญหาสภาพแวดล้อมด้วยนวัตกรรมเศรษฐกิจหมุนเวียน" ซึ่งรางวัลมูลค่า 3,000



USD มีการจัดโดยวิทยาลัยโลกคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับ Indorama Ventures, TikTok, UNDP, UNEP, SDG Lab, G-lab ซึ่งเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 10 ก.ย. 2566 กิจกรรมดังกล่าวนี้ผู้สนใจสามารถคลิกเข้าไปศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมและกรอกใบสมัครได้ที่

<https://sgs.tu.ac.th/tucircularinnovation/>

เสาร์หน้ามาพบกันใหม่...สวัสดีครับ.

# เอกชนทางใจทยหันรับ 'รัฐบาลป้ายแดง'

## จีเร่งฟื้นศก.-ดูแลค่าครองชีพ/นักวิชาการแนะใช้มาตรการพุ่งเป้า



**ล**่วงเลยมากกว่า 3 เดือน สำหรับกระบวนการเลือก “นายกรัฐมนตรีคนที่ 30” ของประเทศไทย ภายหลังจากการเลือกตั้ง ซึ่งต้องยอมรับว่ามีหลายเหตุการณ์เกิดขึ้น ทำให้ขั้นตอนและวิธีการต่างๆ อาจจะไม่ลื่นไหลไปบ้าง แต่ท้ายที่สุดก็ชัดเจนแล้วว่า **นายเศรษฐา ทวีสิน แคนดิเดตจากพรรคเพื่อไทย (พท.)** ได้รับคัดเลือกให้เป็นนายกรัฐมนตรีด้วยคะแนนเสียง 482 คะแนน โดยจะเร่งเดินทางไปจัดตั้งรัฐบาลพร้อมกับพรรคร่วมต่อไป

แน่นอนว่า ประเด็นดังกล่าวเป็นเรื่องที่ทุกฝ่ายต่างจับตามอง โดยเฉพาะ “ภาคธุรกิจ” ที่หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้เห็นความชัดเจนและหน้าตาของรัฐบาลชุดใหม่โดยเร็วที่สุด เพื่อมาเร่งขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศที่กำลังฟื้นตัวจากพิษโควิด-19 เพราะยังมีปัจจัยเสี่ยงต่างๆ ที่พร้อมเข้ามากดดันการฟื้นตัว ไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจโลกชะลอตัว เศรษฐกิจจีนที่ไม่ฟื้นตัวตามคาด ซึ่งทั้ง 2 ปัจจัยส่งผลกระทบต่อทั้งภาคการส่งออก และภาคการท่องเที่ยว โดยเฉพาะในกลุ่มนักท่องเที่ยวจีน ตลอดจนปัจจัยเรื่องความขัดแย้งต่างๆ ที่เกิดขึ้น สถานการณ์ภัยแล้ง ซึ่งการมีรัฐบาลใหม่โดยเร็วเพื่อเข้ามาเร่งวางกลยุทธ์รับมือและแก้ปัญหาจะเป็นเรื่องที่จะช่วยสร้างความเชื่อมั่น และมั่นใจได้มากกว่า

โดยมุมมองของนักวิชาการอย่าง **เกียรติอนันต์ ล้วนแก้ว ผู้อำนวยการคณะทำงานจัดการองค์ความรู้และสื่อสารสาธารณะ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์** ระบุว่า หลังจากประเทศไทยจัดตั้งรัฐบาลใหม่ได้แล้ว มองว่าควรเร่งกระตุ้นเศรษฐกิจให้เร็วที่สุด เนื่องจากแนวโน้มเศรษฐกิจในปีนี้น่าจะขยายตัวไม่ถึง 3% นับว่าเป็นประเด็นที่ค่อนข้างน่ากังวล จากกำลังซื้อของประชาชนชะลอตัว รายได้เพิ่มช้าเกินไป จึงต้องเพิ่มกำลังซื้อเพื่อให้

เกิดเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ โดยเฉพาะในช่วงปลายปีที่ต้องสร้างโมเมนตัมและกระตุ้นการจับจ่าย โดยมาตรการที่จะช่วยเหลือประชาชนและกระตุ้นเศรษฐกิจจะต้องเป็นแบบพุ่งเป้าและมุ่งไปสู่กลุ่มประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจริงๆ อาจจะเป็นการช่วยลดค่าครองชีพ อาทิ การลดราคาพลังงาน ค่าไฟฟ้า ค่าก๊าซหุงต้ม หรือแม้แต่การใช้เงินเข้ามาช่วยเพื่อให้ผ่านไตรมาสสุดท้ายไปได้ แต่มาตรการที่จะนำมาใช้ต้องมีภาระกระจายรายได้ที่ดีแบบรัฐบาลก่อนหน้า อาทิ คนละครึ่ง แต่ต้องสื่อสารกับประชาชนให้ชัดเจนว่าจะเป็นการกระตุ้นรอบสุดท้ายหรือในช่วงที่เหลือของปีนี้เท่านั้น

ส่วนในปี 2567 ภาพรวมเศรษฐกิจควรเป็นรูปธรรมมากขึ้น ต้องสร้างรายได้ให้กับประเทศและต้องดำเนินการอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะการกระตุ้นให้เกิดการท่องเที่ยวทั้งจากไทยเที่ยวไทยและนักท่องเที่ยวต่างชาติ เน้นอนว่ากาทำตลาดท่องเที่ยวต้องมีความเข้มข้นและเร็ว เพื่อดึงนักท่องเที่ยวที่มีกำลังซื้อเข้ามาไทยอย่างต่อเนื่อง จากกาท่องเที่ยวให้เกิดขึ้นในหลายพื้นที่ ทั้งหัวเมืองใหญ่และเมืองรอง เพื่อสร้างรายได้ให้เกิดขึ้นกับประชาชนในจังหวัดต่างๆ มากยิ่งขึ้น ซึ่งในปีหน้ากาท่องเที่ยวจะเป็นตัวหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในช่วงนี้ และต้องเร่งดึงต่างชาติเดินทางเข้ามาช่วงไฮซีซั่น

ขณะเดียวกัน การสร้างความเชื่อมั่นก็มีส่วนสำคัญ จึงจำเป็นต้องทำภาพเศรษฐกิจให้ชัดเจนว่าแต่ละไตรมาสจะมีมาตรการและนโยบายด้านไหนที่จะเข้ามาช่วยประชาชนบ้าง เพื่อให้ประชาชนได้เห็นภาพและสร้างความเชื่อมั่นเศรษฐกิจ ส่วนในแง่ผู้ประกอบการเองก็ต้องช่วยเหลือ โดยเฉพาะการเข้าถึงสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ หรือลดภาระดอกเบี้ยโดยมีภาครัฐค้ำประกัน แต่ที่ผ่านมามาตรการเหล่านี้จะเข้าถึงกลุ่มผู้ประกอบการที่อยู่ในระบบ แต่ธุรกิจขนาดเล็กที่อยู่นอกระบบและเดือดร้อนไม่สามารถเข้าถึงส่วนนี้ได้ จึงเป็นโจทย์ว่าทำอย่างไรให้กลุ่มผู้ประกอบการเหล่านี้เข้ามาอยู่ในระบบให้ได้ เพราะหากยังไม่เข้าสู่ระบบก็ไม่สามารถเข้าถึงกาช่วยเหลือ

“ตอนนี้กาเลือกเจ้ากระทรวงเป็นสิ่งสำคัญและต้องทำงานหนัก ต้องดูแลเศรษฐกิจให้มีเสถียรภาพ สร้างความเชื่อมั่นแก่นักลงทุนต่างชาติ เน้นอนว่ากระทรวงต่างๆ อาจจะ

มาจากหลายพรรคการเมือง แต่การทำงานต้องมองไปทางเดียวกัน ต้องมีโรดแมปร่วมกัน เพื่อให้เกิดสิ่งที่เป็นรูปธรรม และมองโจทย์ว่าประชาชนจะต้องมีรายได้เพิ่มขึ้นเท่าไร ไม่ใช่แค่นินทิตอยู่ที่ประสานงานฝ่ายต่างๆ เพื่อแก้ไขปัญหาในสถานการณ์ต่างๆ ปัญหาปากท้องต้องเดินหน้าไปด้วยกัน ส่วนนโยบายที่หาเสียงไว้หากทำในช่วงที่ประเทศอ่อนแอก็น่ากังวล เพราะเศรษฐกิจยังไม่แข็งแรงพอ ถ้าจะทำการก็ต้องบริหารให้กระตุนน้อยที่สุด อย่างเรื่องการขึ้น

ค่าแรง อาจจะทยอยขึ้นใหม่ และจะช่วยผู้ประกอบการยังไหลังจากนั้น เพื่อไม่ให้เกิดเงินเฟ้อเป็นโจทย์ที่ยากเห็นในรัฐบาลชุดใหม่" **เกียรติ อนันต์** ระบุ

ขณะที่ภาคเอกชนอย่าง **สนั่น อังอุบลกุล ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย** ระบุ

ว่า ถือเป็นเรื่องน่ายินดีที่การเลือกนายกรัฐมนตรีสำเร็จเป็นที่เรียบร้อย เป็นไปตามความต้องการของหลายฝ่ายที่ต้องการให้ประเทศไทยมีรัฐบาลชุดใหม่เร็วที่สุด เพื่อเข้าสู่โหมดการเดินหน้าเศรษฐกิจและแก้ไขปัญหาต่างๆ และหลังจากนี้จะต้องมีการฟอร์มทีม ครม.ชุดใหม่ ซึ่งต้องติดตามว่ามีบุคคลใดเข้ามาบ้าง โดยภาคเอกชนหวังว่าผู้ที่จะมีมาดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีและตำแหน่งต่างๆ จะมีการพิจารณาบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ เป็นผู้เชี่ยวชาญและเหมาะสมในแต่ละด้านอย่างแท้จริง

สำหรับ การบ้านเร่งด่วนที่ต้องการส่งสัญญาณถึงรัฐบาลใหม่ เพื่อให้เร่งดำเนินการทันทีในช่วง 100 วันแรกของการรับตำแหน่งได้แก่ **เร่งแก้ปัญหาปากท้องของประชาชน** ผ่านนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจ นโยบายลดค่าครองชีพ และลดต้นทุนให้ภาคเอกชน ทั้งค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าไฟฟ้า และส่งเสริมการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของผู้ประกอบการ **เร่งเสริมความโดดเด่นของภาคการท่องเที่ยว** โดยเฉพาะการอำนวยความสะดวกเรื่องการทักวิซ่าแก่นักท่องเที่ยวจีนให้รวดเร็ว และเพิ่มเที่ยวบินรองรับนักท่องเที่ยวที่จะเพิ่มขึ้น

รวมถึง **เร่งเบิกจ่ายงบประมาณที่ยังค้างท่อ และจัดหางบประมาณรายจ่ายปี 2567** เพื่อให้เกิดความต่อเนื่อง ตลอดจนเร่งสร้าง

ความเชื่อมั่นแก่นักลงทุนเพื่อดึงดูดเม็ดเงินลงทุนใหม่ๆ จากต่างชาติ ซึ่งจะช่วยให้เกิดการจ้างงาน และเป็นผลดีต่อภาคการส่งออกในอนาคต

"ตอนนี้เศรษฐกิจไทยเองมีความน่าเป็นห่วง หลังตัวเลขจีดีพีไตรมาส 2/2566 โตเพียง 1.8% ต่ำกว่าที่คาดไว้ที่ 3% และครึ่งปีแรกโตเพียง 2.2% โดยเมื่อมีรัฐบาลชุดใหม่เข้ามาบริหารประเทศเชื่อมั่นว่าจะมีนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างจริงจังและตรงจุด

**"หลังจากประเทศไทยจัดตั้งรัฐบาลใหม่ได้แล้ว มองว่าควรเร่งกระตุ้นเศรษฐกิจให้เร็วที่สุด เนื่องจากแนวโน้มเศรษฐกิจในปีนี้น่าจะขยายตัว**

**ไม่ถึง 3% นับว่าเป็นประเด็นที่ค่อนข้าง**

**น่ากังวล จากกำลังซื้อของ**

**ประชาชนชะลอตัว รายได้เพิ่ม**

**ช้าเกินไป จึงต้องเพิ่มกำลังซื้อ**

**เพื่อให้เกิดเม็ดเงินหมุนเวียน**

**ในระบบเศรษฐกิจ โดยเฉพาะ**

**ในช่วงปลายปีที่ต้องสร้าง**

**โมเมนตัมและกระตุ้นการ**

**จับจ่าย โดยมาตรการที่**

**จะช่วยเหลือประชาชนและ**

**กระตุ้นเศรษฐกิจจะต้อง**

**เป็นแบบพุ่งเป้าและมุ่งไป**

**สู่กลุ่มประชาชนที่ได้รับ**

**ความเดือดร้อนจริงๆ**

**อาจจะเป็นการช่วยลดค่า**

**ครองชีพ"**

รวมถึงดำเนินการตาม 3 ข้อเสนอเร่งด่วน ซึ่งจะช่วยให้เศรษฐกิจไทยในไตรมาส 4 ของปีนี้กลับมาเติบโตได้โดดเด่น และทำให้ภาพรวมทั้งปี 2566 สามารถเติบโตตามเป้าหมายได้เกิน 3%"

ขณะที่ **เกรียงไกร เอียวมนกุล ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.)** กล่าวว่า ภาคเอกชนเองก็มีความยินดีที่ได้เห็นความปรองดองเกิดขึ้น โดยมุ่งหวังให้เกิดการช่วยกันขับเคลื่อนประเทศ เดินหน้าเศรษฐกิจ เพื่อช่วยกันแก้ปัญหาหลากหลายด้าน ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ ด้านภูมิรัฐศาสตร์ (geopolitics) ของโลกซึ่งกำลังคุกรุ่น ขณะที่การค้ำระหว่างประเทศที่มีการแบ่งพรรคแบ่งพวก ราคาพลังงาน เงินเฟ้อ ส่วนปัญหาในประเทศก็จะมีเรื่องของหนี้ครัวเรือน ความยากจน ซึ่งทุกประเด็นจะต้องได้รับความร่วมมือกันในการแก้ไขปัญหา เพื่อให้ไทยเกิดความเข้มแข็งและสามารถก้าวข้ามปัญหาอุปสรรคดังกล่าวเหล่านี้ต่อไปได้

ด้าน **สมชาย พรรรัตน์เจริญ อดีตนายสมาคมค้าส่ง-ปลีกไทย** ระบุว่า อยากเสนอให้รัฐบาลใหม่ได้มีการศึกษามาตรการเรื่องการแข่งขันด้านสิทธิทางภาษี ให้ร้านโชห่วยขนาดเล็กสามารถเข้าสู่ระบบภาษีได้อย่างเต็มตัว อาทิ เปิดแคมเปญค้าปลีกปลอดภาษีใน 5 ปี ให้สิทธิสำหรับร้านโชห่วยที่เิดใหม่ โดยอาจจะยกเว้นการจ่ายภาษี 3-5 ปี

เพื่อให้ร้านค้าสามารถตั้งตัวได้แล้วเก็บภาษีหลังจากนั้น ซึ่งจะทำให้มีคนอยากเข้าสู่ระบบการค้ามากขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงวัยหลังเกษียณ และมีบันปลายชีวิตกลับไปทำการค้าที่บ้านเกิด ซึ่งมองว่ามาตรการดังกล่าวจะช่วยสร้างแรงจูงใจให้คนสูงอายุในการทำกิจการเล็กๆ ที่ไม่ต้องเป็นภาระของลูกหลานและงบประมาณของภาครัฐมากเกินไป

ส่วนผู้ประกอบการภาคอสังหาริมทรัพย์นั้น ส่วนใหญ่เห็นว่ารัฐบาลใหม่ควรเร่งกอบกู้และฟื้นฟูเศรษฐกิจ รวมถึงเร่งแก้ปัญหาค่าครองชีพ ตลอดจนมีมาตรการในการสนับสนุนภาคอสังหาริมทรัพย์ควบคู่กันไปด้วย **พรนริศ ขวนไชยสิทธิ นายกสมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย** กล่าวว่า อยากให้รัฐบาลชุดใหม่เร่งฟื้นเศรษฐกิจตามนโยบายของพรรคที่หาเสียงไว้ และขอฝากความหวังในการพลิกฟื้นเศรษฐกิจ เพราะถ้าความเชื่อมั่นกลับมาเศรษฐกิจก็อาจจะดีขึ้น แต่อยากให้ระวังเรื่องนี้เสียและหนี้ครัวเรือนที่พุ่งไปกว่า 90% แล้ว

ด้าน **พีระพงศ์ จรูญเอก ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) และนายกสมาคมอาคารชุดไทย** มองว่า หลังรัฐบาลเข้ามาบริหารประเทศแล้ว ทาง 3 สมาคมอสังหาริมทรัพย์ ประกอบด้วย สมาคมอาคารชุดไทย สมาคมธุรกิจบ้านจัดสรร และสมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย จะเข้าพบรัฐบาลขอให้ออกมาตรการกระตุ้นอสังหาฯ โดยสมาคมอาคารชุดไทยมีข้อเสนอ 2 เรื่อง เพื่อกระตุ้นกำลังซื้อตลาดคอนโดมิเนียม

ประกอบด้วย 1.ขอให้ทบทวนเรื่องมาตรการ LTV เนื่องจากปัจจุบันตลาดเก็งกำไรไม่มีแล้ว แต่คนอยากซื้อคอนโดมิเนียมเป็นหลัก

ที่ 2 โกลด์ที่ทำงานหรือโรงเรียนลูก ซึ่งเป็นดีมานด์จริง โดยขอให้ ธปท.กลับมาผ่อนผันเกณฑ์ตรงนี้อีก 2 ปี จนกว่าเศรษฐกิจจะดีขึ้น 2.ผ่อนเกณฑ์วิชาสำหรับต่างชาติที่ซื้อคอนโดมิเนียม โดยอยากขอให้ปรับลดลงมาเป็นมิดเทอมวิชา 3-5 ปี ให้ครอบคลุมนักท่องเที่ยวที่ต้องการซื้อที่อยู่อาศัยในไทย

เรียกว่ามีการบ้านชุดใหญ่ที่เป็นโจทย์หินรอให้รัฐบาลใหม่ภายใต้การนำของ **เศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี** เร่งดำเนินการ นอกเหนือจากการเร่งดำเนินการตามนโยบายที่พรรคเพื่อไทยได้หาเสียงไว้ หลายคนมองว่าภารกิจครั้งนี้ไม่ง่าย เป็นการบริหารประเทศภายใต้ความเสี่ยงและความท้าทายแบบรอบด้าน เป็นโจทย์วัดฝีมือรัฐบาลจาก "พรรคเพื่อไทย" อีกครั้ง!!

# ความสำเร็จโครงการการสืบสวน สอบสวนยุค 5G ระหว่าง นักศึกษา ธรรมศาสตร์ กับสืบนครบาล

🕒 26 สิงหาคม 2566 11:20 น. 📍 สยามรัฐออนไลน์ 📌 อาชญากรรม



พล.ต.ต.ธีรเดช ธรรมสุธีร์ ผบก.สส.บข.น. เปิดเผยถึงความสำเร็จโครงการการสืบสวนสอบสวนยุค 5G ระหว่าง นักศึกษาธรรมศาสตร์ กับสืบนครบาล ว่า เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2566 พล.ต.ท.िति แสงสว่าง ผบช.น. ประธานพร้อมด้วย ดร.ญาติา เดชชัย เขียรประสิทธิ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, พล.ต.ต.นพศิษฐ์ พูลสวัสดิ์ รอง ผบช.น., พล.ต.ต.ธีรเดช ธรรมสุธีร์ ผบก.สส.บข.น., พ.ต.อ.อิสเรศ ปาลาพงศ์ รอง ผบก.สส.บข.น., พ.ต.อ.วรพจน์ รุ่งกระจ่าง รอง ผบก.สส.บข.น., ผกก.สส.1-4 บก.สส.บข.น., ผกก.วิเคราะห์ข่าวฯ, ผกก.ผอ.ฯ, คณะโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พร้อมด้วยคณะครูพี่เลี้ยงจากสืบนครบาล, สถานีตำรวจนครบาล ห้วยขวาง ลุมพินี พระโขนง และพญาไท ที่ร่วมโครงการฯ และคณะอาจารย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมพิธีปิดโครงการการสืบสวนสอบสวนยุค 5G ห้องปฏิบัติการกฎหมาย Special Law Lab "Young Lawyers - Police Engagement (YLPE) Project (TU Law and Royal Thai Police) รวม 14 วัน



โดย พล.ต.ท.ธิตี แสงสว่าง ผบช.น. รับชมการรายงาน สรุปลผลการศึกษางานพร้อมทั้งมอบ  
ประกาศนียบัตร ให้แก่นักศึกษาผู้เข้าร่วมโครงการนักศึกษาผู้เข้าร่วมโครงการ กล่าวแสดงความในใจว่า  
ได้เข้าใจชีวิตตำรวจ และการทำงานของตำรวจที่ไม่เคยรู้ ว่าหนัก เครียด ตลอด 24 ชั่วโมง โดยเฉพาะหน้า  
งานสืบสวน ของสืบนครบาล ต้องมีความอดทน เสี่ยงอันตราย อยากให้โครงการนี้ มีการขยายผลต่อไปอีก  
และขอบคุณ ท่านพล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ ผบ.ตร. ตลอดจนผู้การจ้อ และคณะครูพี่เลี้ยงสืบ  
นครบาล



0

ถูกใจ

ทวีต

แชร์

สงวนลิขสิทธิ์ © ๒๕๕๙ - ๒๕๖๖ บริษัท สยามรัฐ จำกัด | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | เงื่อนไขข้อตกลงการใช้บริการ

เลขที่ ๑๕๘๙ ถนนอรุณอมรินทร์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร ๑๐๗๐๐

ผู้ดูแลเว็บไซต์ นายวิชัย สอนเรือง ดูแลรับผิดชอบข่าว / ภาพ / โฆษณา / ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์  
แจ้งปัญหาการใช้งานได้ที่ เฟจสยามรัฐออนไลน์

ภาพ-โฆษณา-ข่าว-บทความ รวมถึงข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์สยามรัฐ อยู่ภายใต้โดเมน [siamrath.co.th](http://siamrath.co.th) เท่านั้น

## นักศึกษาฯ. ร่วมโครงการสืบสวนสอบสวนยุค5G บข.น. เข้าใจชีวิต ตำรวจ หนัก เครียด 24 ชั่วโมง

วันที่ 26 สิงหาคม 2566 - 12:04 น.



พล.ต.ท.ธิตติ แสงสว่าง ผบช.น. ประธานพร้อม ดร.ญาดา เดชชัย เขียรประสิทธิ์ ผู้ช่วยคนเบ็ดฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, พล.ต.ต.นพศิณี พูลสวัสดิ์ รอง ผบช.น., พล.ต.ต.ธีรเดช ธรรมสุธีร์ ผบก.สส.บข.น., พ.ต.อ.อิสเรศ ปาลาพงศ์ รอง ผบก.สส.บข.น., พ.ต.อ.วรพจน์ รุ่งกระจ่าง รอง ผบก.สส.บข.น., ผกก.สส.1-4 บก.สส.บข.น., ผกก.วิเคราะห์ข่าวฯ, ผกก.ฝอ.ฯ, คณะโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พร้อมด้วยคณะครูที่เลี้ยงจากสืบนครบาล, สถานีตำรวจนครบาล ห้วยขวาง ลุมพินี พระโขนง และพญาไท ที่ร่วมโครงการ และคณะอาจารย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมพิธีปิดโครงการ การสืบสวนสอบสวนยุค 5G ห้องปฏิบัติการกฎหมาย Special Law Lab "Young



Lawyers-Police Engagement (YLPE) Project (TU Law and Royal Thai Police) รวม 14 วัน ที่ห้องประชุมอัจฉริยะ ชั้น 4 บก.สส.บช.น. เมื่อวันที่ 25 สิงหาคมที่ผ่านมา

ทั้งนี้ พล.ต.ท.ธิตติ แสงสว่าง ผบช.น. ได้รับชมการรายงาน สรุปผลการศึกษางานพร้อมทั้งมอบประกาศนียบัตร ให้แก่นักศึกษาผู้เข้าร่วมโครงการ นักศึกษาผู้เข้าร่วมโครงการ กล่าวแสดงความในใจว่า ได้เข้าใจชีวิตตำรวจและการทำงานของตำรวจที่ไม่เคยรู้ ว่าหนัก เครียด ตลอด 24 ชั่วโมง โดยเฉพาะ หน้าที่สืบสวน ของสืบนครบาล ต้องมีความอดทน เสี่ยงอันตราย อยากให้โครงการนี้ มีการขยายผลต่อไปอีก และขอบคุณ พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ ผบ.ตร. ตลอดจน ผู้การจ้อ (พล.ต.ต.ธีรเดช) และคณะครูพี่เลี้ยงสืบนครบาล







เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่



วันจันทร์ ที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2566

([https://www.naewna.com/ads\\_redirect.php?pid=54&id=352&url=https%3A%2F%2Fwww.isuzu-tis.com%2Fisuzu-v-cross%3Futm\\_source%3Dnaewna%26utm\\_medium%3Dbanner%26utm\\_campaign%3Dslg\\_v-cross\\_product%26utm\\_content%3Dcid20230702009\\_start20230801\\_end20230831\\_180x85](https://www.naewna.com/ads_redirect.php?pid=54&id=352&url=https%3A%2F%2Fwww.isuzu-tis.com%2Fisuzu-v-cross%3Futm_source%3Dnaewna%26utm_medium%3Dbanner%26utm_campaign%3Dslg_v-cross_product%26utm_content%3Dcid20230702009_start20230801_end20230831_180x85))

([https://www.naewna.com/ads\\_redirect.php?pid=13&id=347&url=https%3A%2F%2Fwww.pttplc.com%2Fth%2FHome.aspx&stat=1](https://www.naewna.com/ads_redirect.php?pid=13&id=347&url=https%3A%2F%2Fwww.pttplc.com%2Fth%2FHome.aspx&stat=1))

หน้าแรก (<https://www.naewna.com/index.php>) / ผู้หญิง (<https://www.naewna.com/lady>)



## คุณแทน : 26 สิงหาคม 2566

วันเสาร์ ที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2566, 06.00 น.

Tag : [ม.ร.ว.จักรกร จิตรพงศ์](https://www.naewna.com/tags/ม.ร.ว.จักรกร จิตรพงศ์) (<https://www.naewna.com/tags/ม.ร.ว.จักรกร จิตรพงศ์>)

[ศ.พิเศษ ดร.กาญจนา ไกรสินธุ์](https://www.naewna.com/tags/ศ.พิเศษ ดร.กาญจนา ไกรสินธุ์) (<https://www.naewna.com/tags/ศ.พิเศษ ดร.กาญจนา ไกรสินธุ์>)

[สุมิตร เพชรภักดิ์](https://www.naewna.com/tags/สุมิตร เพชรภักดิ์) (<https://www.naewna.com/tags/สุมิตร เพชรภักดิ์>)

[สุวิภา เดชสกุลรัตน์](https://www.naewna.com/tags/สุวิภา เดชสกุลรัตน์) (<https://www.naewna.com/tags/สุวิภา เดชสกุลรัตน์>) [ธนากร กิ่งติบุตร](https://www.naewna.com/tags/ธนากร กิ่งติบุตร) (<https://www.naewna.com/tags/ธนากร กิ่งติบุตร>)

[ชินแส ธงชัย สถิตย์ศรีสกุล](https://www.naewna.com/tags/ชินแส ธงชัย สถิตย์ศรีสกุล) (<https://www.naewna.com/tags/ชินแส ธงชัย สถิตย์ศรีสกุล>)

[พล.ร.ท.สุธี เมฆะโพธิ์](https://www.naewna.com/tags/พล.ร.ท.สุธี เมฆะโพธิ์) (<https://www.naewna.com/tags/พล.ร.ท.สุธี เมฆะโพธิ์>)

[พล.ร.ต.หญิง รามพร](https://www.naewna.com/tags/พล.ร.ต.หญิง รามพร) (<https://www.naewna.com/tags/พล.ร.ต.หญิง รามพร>) [สุดจิตต์ ภูมิจิตร](https://www.naewna.com/tags/สุดจิตต์ ภูมิจิตร) (<https://www.naewna.com/tags/สุดจิตต์ ภูมิจิตร>)





(<https://www.facebook.com/NaewnaOnline>)



([https://twitter.com/naewna\\_news](https://twitter.com/naewna_news))



(<https://page.line.me/hfu9282g?openQrModal=true>)



(<https://www.youtube.com/channel/UC7d3VlqC5LvIraCNHBFtjw>)



(<https://www.instagram.com/naewnanews>)



(<https://www.tiktok.com/@naewna?lang=th-TH>)

II สมาคมนักเรียนเก่าราชินีฯ จัดงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 วันที่ 27 ส.ค.09.30 ณ ห้องประชุมอาคารสว่างวัฒนา รร.ราชินี.มหาราช โดยมี ม.ร.ว.จักรกร จิตรพงศ์ ประธานคณะกรรมการราชินีมูลนิธิ เป็นประธานมอบรางวัล มีนักเรียนเก่าเข้ารับรางวัลในปี 26 คนและนักเรียนเรียนดี 12 คน หนึ่งในนักเรียนเก่าที่เข้ารับรางวัล ได้แก่ ศ.พิเศษ ดร.ภญ.กฤษณา ไกรสินธุ์ ในฐานะเป็นผู้ที่มีความจงรักภักดี มีคุณธรรม สร้างคุณประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติ...

II สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (มช.) ขอเชิญนักศึกษาเก่าทุกท่านร่วมงาน CMU ALUMNI REUNION 2023 “CMU เรารักกัน 2566” ได้พบปะสังสรรค์กับเพื่อนที่รัก พี่น้องที่ผูกพัน รับทานอาหารอร่อยฟรี จากร้านดังที่เลือกสรรของเมืองเชียงใหม่ ซึ่งสมาคมนักศึกษาเก่าทุกคนร่วมเป็นเจ้าของ รวมทั้งมีวงสตริงจากนักศึกษาเก่า และ CMU ALUMNIBAND รำลึกความทรงจำของชาวลูกช้าง มช.อีกด้วย... สำหรับ นักศึกษาเก่าคณะใด ที่มาร่วมงานมากที่สุดเป็นอันดับ 1 จะได้รับรางวัลเป็นเงินสด 20,000 บาท และถ้วยเกียรติยศจาก สโมสรเพชรภักดิ์ นายกสมาคมศ.เก่า มช.ด้วย...งานจัด 17 พ.ย.18.00 น. ณ ห้องทองกวาว สำนักบริการวิชาการ มช. (UNISERV CMU)...

II วิทยาลัยโลกคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับ Indorama Ventures, Tik Tok, UNDP, UNEP, SDG Lab และ G-Lab ขอเชิญชวนเข้าร่วมโครงการ “Circular Innovation Challenge 2023” กิจกรรมเวิร์กช็อป และการแข่งขันในรูปแบบ Online Hackathon เพื่อหาไอเดียการแก้ไขปัญหาด้านสภาพแวดล้อมด้วยนวัตกรรมเศรษฐกิจหมุนเวียน และชิงรางวัลมูลค่า 3,000 USD จาก ผู้เข้าร่วมแข่งขัน 11 ประเทศคุณสมบัติของผู้เข้าร่วม 1.อายุระหว่าง 16-30 ปี,2.มีจำนวนสมาชิก 3-5 คน, 3.มีสมาชิกอย่างน้อย 1 คน ที่สามารถสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษได้,4.อาศัยอยู่ในภูมิภาคอาเซียน ได้แก่ ไทย, กัมพูชา,อินโดนีเซีย, ฟิลิปปินส์, เวียดนาม, เมียนมา, มาเลเซีย,ลาว, ลิงคโปร์, บรูไน และติมอร์เลสเต เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง 10 ก.ย. สอบถามรายละเอียดได้ที่ <https://sgs.tu.ac.th/tucircularinnovation>หรือถามเพิ่มเติมได้ที่ สุธิมา เดชสกุลรัตน์โทร.063-2276259...

II ธนพร กิรติบุตรแจ้จ้าว ชินแส ธงชัย สติถยศรีสกุล จัดพิธีบูชา เจริญพระพุทธมนต์พระพิฆเนศวร์ ที่ไอยราเทวาลัย พระนครศรีอยุธยา 9 ก.ย.15.19 น. ...ผู้สนใจดูรายละเอียดได้ที่ FB Page ไอยราเทวาลัย...

II กำหนดพระราชทานเพลิงศพ พล.ร.ท.สุธี เมนะโพธิ์ 27 ส.ค. 16.00 น. ณ ศาลา 1 ฌาปนสถานกองทัพเรือ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี...เพื่อนๆ ศิษย์เก่าราชินีรุ่น 63 และนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ฯ ของ พล.ร.ต.หญิง รวมพรภริยาของผู้วายชนม์ไปร่วมไว้อาลัยกันหลายคน !!...

II สวด สุตจิตต์ ภูมิจิตร์ (คุณยายต๋อย)อายุ 101 ปี 4 เดือน ที่ศาลาแม่สุพร (ศาลา 27)วัดธาตุทอง 25-29 ส.ค.18.30 น. และฌาปนกิจ30 ส.ค.17.00 น. เมรุหลัง ....และขอแก้ข่าวคุณยายต๋อยไม่ได้เป็นผู้จัดตั้งโรงเรียนอนุบาลวัดธาตุทองแต่เป็นพระธรรมปาโมกข์ (นพอังกูรปัญญา) อดีตเจ้าอาวาสเป็นผู้ก่อตั้ง...II

### บารอนเนส

## ข่าวที่เกี่ยวข้อง



(<https://www.naewna.com/lady/750482>) **คุณแทน : 17 สิงหาคม 2566** (<https://www.naewna.com/lady/750482>)



(<https://www.naewna.com/lady/738317>) **คุณแทน : 20 มิถุนายน 2566** (<https://www.naewna.com/lady/738317>)



(<https://www.naewna.com/lady/727414>) **คุณแทน : 29 เมษายน 2566** (<https://www.naewna.com/lady/727414>)



(<https://www.naewna.com/lady/723489>) **คุณแทน : 11 เมษายน 2566** (<https://www.naewna.com/lady/723489>)



(<https://www.naewna.com/lady/720195>) **คุณแทน : 28 มีนาคม 2566** (<https://www.naewna.com/lady/720195>)



(<https://www.naewna.com/lady/707704>) **คุณแทน : 31 มกราคม 2566** (<https://www.naewna.com/lady/707704>)